

CHỒNG 1988 VỢ 1994 CÓ HỢP NHAU KHÔNG

Tổng quan về tuổi Mậu Thìn và Giáp Tuất

Mậu Thìn (nam mạng): Tánh tình vui vẻ ôn hòa, thích cuộc sống yên tĩnh, nhưng nhiều lúc làm việc hơi hấp tấp nên đánh mất nhiều cơ hội tốt và thường chi tiêu tiền bạc mà không suy nghĩ tường tận. Trong tình ái, tuổi Thìn coi chừng bị làm tan mà mang lấy bất hạnh một đời công danh sự nghiệp ban đầu có nhiều trục trặc nhưng về sau được hanh thông, tạo dựng tài sản tiền bạc, nhà cao cửa rộng, trung niên giàu sang phú quý hậu vận được tiền tài, tạo tân phước cập trường thọ chi mạng

Giáp Tuất (nữ mệnh): Tuổi Giáp Tuất là chó chính nghĩa, tính cách ôn hòa, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, phóng khoáng, phong nhã. Là người hiền lành, chân thật, sống có nghĩa có tình, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc gì cũng nghĩ đến người chung quanh. Đa phần, xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, đi vào đời Sớm, nhưng ham học hỏi, có người vừa làm vừa học vẫn đạt được vị thế cao trong xã hội. Tuổi Giáp Tuất có nhiều triển vọng tốt đẹp về danh phận, cuộc sống có nhiều sung sướng và gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Tiền vận cũng hơi nhiều lo âu, buồn khổ, nhưng trung vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi Giáp Tuất có cơ hội làm sáng đẹp cuộc đời, nhiều may ít rủi, vào trung vận thuận tiện cho việc làm ăn, hay tốt đẹp trong gia đình hạnh phúc.

Xem bói tính duyên cho chồng 1988 vợ 1994

Dựa theo lá số tử vi, Tứ trụ, Kinh dịch, Âm dương ngũ hành, cùng Can chi xung hợp để phân tích toàn diện tốt xấu của bản mệnh, can chi và bát tự của cả vợ chồng. Thông qua đây người xem sẽ thấy bức tranh toàn diện trong cuộc sống nếu chồng tuổi Mậu Thìn lấy vợ tuổi Giáp Tuất, bao gồm những ưu điểm, thế mạnh và cả những khuyết điểm, cản trở. Để từ đó tìm giải pháp điều chỉnh hài hòa cân bằng hơn, mang lại cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Vậy theo các bạn nam Mậu Thìn nữ Giáp Tuất có hợp nhau không?

Tổng quan

Tiêu chí	Tuổi chồng	Tuổi vợ
Năm sinh dương lịch	1988	1994
Mệnh	Đại lâm Mộc	Sơn đầu Hỏa
Cung	Chấn	Ly
Niên mệnh năm sinh	Mộc	Hỏa

Xét về mệnh

- Mệnh chồng 1988: **Dương Mộc**
- Mệnh vợ 1994: **Dương Hỏa**

★ Vợ chồng bạn có ngũ hành sinh hợp cho nhau, nam Mậu Thìn mệnh Đại Lâm Mộc (cây Rừng lớn), nữ Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi) mà Mộc sinh Hỏa nên ngũ hành của chồng tương sinh cho vợ

Xét can chi

- Can chi chồng: **Mậu**
- Can chi vợ: **Giáp**

★ Chồng Mậu, vợ Giáp nên Thiên can của vợ xung với chồng, là sự vươn lên của vợ so với chồng. Trong cuộc sống người vợ cần chú ý nhún nhường vai trò làm chủ gia đình cho người chồng.

Xét thập nhị địa chi

- Địa chi chồng 1988: **Thìn**
- Địa chi vợ 1995: **Tuất**

★ Tuổi chồng Mậu Thìn và vợ Giáp Tuất có chi năm Thìn và Tuất thuộc nhóm Lục xung. Lục xung là sự mô tả đối chọi nhau, chống đối nhau, điều này cho thấy thường hai bạn sẽ có tính cách, sở thích hơi ngược nhau. Nên trong sinh hoạt gia đình, thường phát sinh bất đồng, mâu thuẫn hay xảy ra tranh cãi, vì vậy mỗi người cần phải giảm thiểu cá tính của mình, lượng thứ cho nhau, để tạo ra tiếng nói chung, tạo nên một gia đình đồng thuận, bền vững.

Xét cung phi bát tự

- Cung phi chồng: **Chấn**
- Cung phi vợ: **Ly**

★ Chồng cung Chấn Mộc vợ cung Ly Hỏa Gặp được Sinh khí là rất tốt. Sinh khí Thuộc sao Tham Lang, là sao tốt; thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Chủ về vượng khí, có lợi cho con trai, lợi cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người, tính dục mạnh mẽ.

Xét niên mệnh

- Niên mệnh chồng 1988: **Mộc**
- Niên mệnh vợ 1994: **Hỏa**

☛ Chồng mệnh Mộc vợ mệnh Hỏa: Mộc Hỏa vợ chồng đại cát lợi, ấy bởi trời định nhân duyên tốt, lục súc người làm đông chật nhà, con cái thông minh phúc tự cao.

Cao Ly đầu hình

☛ Người chồng có can là Mậu nếu lấy người vợ có chi là Tuất: Do nơi tiền định gặp nhau rồi yêu nhau, vợ chồng ăn ở thuận hòa, trăm năm gắn bó, sanh con trai và gái vẹn toàn. Vợ chồng kết tóc đến già

KẾT LUẬN CHUNG

Người ta thường nói: Thiên duyên tiền định. Vợ chồng là mối tương duyên vô cùng đặc biệt, là kết quả cho một tình yêu đẹp, là sự gắn kết định mệnh giữa hai con người. Vì thế quẻ gieo cũng chỉ là một phương pháp để tham khảo và giúp hóa giải những điều xấu. Nên dù như thế nào chỉ cần hai bạn đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thì chuyện gì cũng có thể vượt qua. Và bạn yên tâm là theo quẻ gieo thì hai bạn khá hợp nhau, hãy cùng nhau vun đắp nhé!